

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	43344172
Date : ๕ 2 M.S. 254๕	Page : 4	Source : วิทยากร	No :
Keyword			

# ศิริราชฉลอง 100 ปี สมเด็จย่า ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมผู้ยากไร้

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รัชพลเมือง ที่ปรึกษาโครงการให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เปิดเผยว่า ภาควิชาศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด ได้ทำโครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมในผู้สูงอายุที่ข้อสะโพกหักและยากไร้เพื่อเข้าร่วมโครงการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ยากไร้ด้วยโอกาสที่ประสบอุบัติเหตุข้อสะโพกหักและจำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยการเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ซึ่งการผ่าตัดแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายสูงประมาณ 30,000 บาทต่อราย ทำให้ผู้ป่วยเหล่านี้ขาดโอกาสในการรักษา ต้องไปกู้ยืมเงินมารักษาตัวเอง แล้วยัง

ต้องรอคอยเตียงในโรงพยาบาลอีกหลายรายได้รับการผ่าตัดซ้ำทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน พิกัดและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรก็มี

นพ.ประสิทธิ์ กองเกตุใหญ่ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์ กล่าวว่า ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวน 100,000 คน มีประมาณ 7 คนที่มีโอกาสเสี่ยงเกิดข้อสะโพกหักได้ และอุบัติการณ์นี้จะเพิ่มขึ้นตามอายุ คือจะเพิ่มเป็น 2 เท่าของทุกๆ 10 ปี ในผู้หญิงจะพบมากกว่าผู้ชาย 2-3 เท่า ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะดังกล่าวได้แก่ พันธุกรรม เช่นพ่อแม่มีประวัติกระดูกข้อสะโพกหักมาก่อน ดื่มเหล้าจัด ดื่มกาแฟจัด ขาดการออกกำลังกาย น้ำหนักร่างกายต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน รูปร่างสูง กินยาที่ออกฤทธิ์ทางจิตประสาท สายตาไม่ชัด มีอาการของโรคสมองเสื่อม

นพ.ประสิทธิ์ก็กล่าวอีกว่า ขณะนี้โรงพยาบาลศิริราชจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนค่าอุปกรณ์ข้อสะโพกเทียมได้จำนวนหนึ่งแล้ว จึงจะคัดเลือกผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้สูงอายุ 55 ปีขึ้นไปที่ยากไร้ ด้วยโอกาสในโรงพยาบาลศิริราชและจากโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศที่ประสบปัญหาภาวะข้อสะโพกหักและจำเป็นต้องเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมหรือโลหะตามกระดูกจำนวน 100 รายก่อนในเมืองต้น

สำหรับผู้ป่วยที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 9 โทร.419-7968-9 และผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเข้าโครงการนี้ได้ที่ศิริราชมูลนิธิ "กองทุนข้อสะโพกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" โทร.419-7658-60 เวลาราชการ